

**HƯNG HÀ**

# Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội



Hung Hà chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.

Xã Hồng An là địa phương thực hiện điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã tạo điều kiện để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương... Xã Hồng An cũng xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhất là sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để sớm về đích NTM nâng cao theo kế hoạch.

Theo ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà: Thời gian

tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từng bước phát triển ngành chăn nuôi bền vững, tập trung phát triển công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội...

Năm 2021, huyện Hưng Hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 19.500 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,82%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1,95%; 100% số hộ sử dụng nước sạch... Để đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, đi đôi với công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, huyện chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển công

nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển và xây dựng thương hiệu đối với một số sản phẩm. Huyện cũng chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trước tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp như: các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư...

Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Năm 2020, toàn huyện đã thành lập được 6 cụm công nghiệp, cùng với đó có 3 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai, nâng tổng số doanh nghiệp các loại hình trên địa bàn huyện lên 417 doanh nghiệp. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của huyện, Phòng Kinh tế

- Hạ tầng tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để nông nghiệp phát triển, Phòng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Phát triển mở rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả. Đặc biệt, tăng chăn nuôi, huyện phấn đấu không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn vật nuôi, gây thiệt hại cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để đạt, vượt các mục tiêu đã đề ra, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển du lịch. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế như: chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; huy động các nguồn lực thu hút đầu tư đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông; thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên môi trường và phòng, chống thiên tai; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

MAI THƯ

Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại các làng quê của xã Đông Thọ, xã Đông Hòa đã tấp nập người bán mua. Thương lái từ Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh... đánh cả xe tải về chợ quê. Đây cũng là thời điểm các chủ vườn tập trung nhân lực phục vụ khách. Có hơn 20 năm trồng quýt, ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Trần Phú, xã Đông Thọ cho biết: Mặc dù thời tiết năm nay rét hơn so với năm trước nhưng hầu hết các vườn quýt ở đây đều được mùa. Quýt sai quả, chín vàng rực cả cánh đồng. Giá cả năm nay cũng không có biến động lớn so với năm trước nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi. Hàng ngày vợ chồng tôi dành phần lớn thời gian ngoài vườn chăm sóc quýt và đón tiếp nhiều thương lái, người chơi đến xem, mua quýt. Với diện tích hơn 1 mẫu trồng trên 1.000 gốc quýt bon sai, đến nay, khách hàng đã đặt mua trên 70% số gốc quýt. Trên các cây quýt trong vườn của gia đình ông Thắng nhiều người mua cần thận làm hẳn biển ghi cả họ, tên mình để tránh sự nhầm lẫn. Dự kiến, năm nay gia đình ông Thắng sẽ có một tết ấm no, phấn khởi bởi sau khi trừ chi phí, vườn quýt mang về nguồn thu 400 - 450 triệu đồng cho gia đình.

Còn tại vườn quýt của gia đình ông Phạm Văn Hoan, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa những ngày này cũng tấp nập người đến tham quan và đặt mua. Ông Hoan chia sẻ: Quýt ở đây bán cho thương lái mọi vùng miền từ Bắc vào Nam. Người buôn rất thích quýt Đông Hòa vì quả to đều, lại được tào dáng đẹp mắt. Tuy nhiên, để tạo ra được những cây quýt đẹp như này thì công sức của người trồng cũng rất lớn, phải mất thời gian chăm sóc cả năm trời từ chăm bón, tưới nước, nhổ cỏ cho đến khi quýt ra hoa, đậu quả và ra lộc. Hơn một nửa trong 400 gốc quýt thế, quýt xum đã có khách đặt

# Làng hoa vào vụ tết

Những ngày này, người dân các làng hoa truyền thống ở thành phố Thái Bình đang hối hả vào vụ, chuẩn bị đưa hoa, cây cảnh ra thị trường. Hầu hết bà con phấn khởi trước một vụ hoa, quýt, đào hứa hẹn bội thu.

mua hoặc thuê với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Nếu thời tiết sắp tới thuận lợi, với số lượng gốc quýt như thế này, gia đình sẽ lãi gần 300 triệu đồng. Đến thăm làng hoa Vũ Chính những ngày này mới cảm nhận không khí đón xuân đã ngập tràn bởi rất nhiều loài hoa đang hé nụ khoe sắc, người nông dân thì tỉ mỉ chăm chút từng gốc cây với nhiều niềm vui và hy vọng về một vụ hoa tết thành công, mang đến cho gia đình cái tết đủ đầy. Nghề trồng hoa ở Vũ Chính có từ hơn 20 năm nay, hiện toàn xã có trên 300 hộ trồng hoa, diện tích gần 23ha với đa dạng các loại hoa như cúc, hồng, thược dược, tuy líp, ly, đồng tiền, cẩm chướng, dạ yến thảo... Làng hoa Vũ Chính nổi tiếng không chỉ tại Thái Bình mà còn được biết đến tại nhiều tỉnh, thành phố

như Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Nghệ An. Tết là thời điểm cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường và cũng là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất cho người trồng hoa. Nhiều năm trước, nếu như nghề trồng hoa khá vất vả, chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết thì nay việc phát triển trồng hoa tại đây đã dần theo hướng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà vòm để trồng hoa, lắp đặt hệ thống vòi phun sương tự động, giữ độ ẩm thích hợp giúp cây phát triển ổn định, cho nhiều búp đẹp, nở đúng dịp tết. Từ thành phố Thái Bình đang hình thành nhiều làng hoa, cây cảnh nổi tiếng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con các làng hoa đang tất bật vào vụ tết với niềm vui được mùa, dịp tết.

Ông Phạm Văn Phát, thôn Có Mát Vạn ngày nào cũng có một vài ruộng hoa để chăm sóc. Năm nay thời tiết lạnh nhưng hoa phát triển đẹp. Đến thời điểm này hơn 3 sào hoa, chủ yếu là thược dược, cẩm chướng, dạ yến thảo của gia đình ông đã được thương lái từ Hải Phòng, Nghệ An thu mua hết với giá 50.000 đồng/chậu thược dược, 70.000 đồng/chậu dạ yến thảo. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 300 triệu đồng.

Với hướng đi đúng cùng sự cần cù của người dân, trên địa bàn thành phố Thái Bình đang hình thành nhiều làng hoa, cây cảnh nổi tiếng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con các làng hoa đang tất bật vào vụ tết với niềm vui được mùa, dịp tết.

MINH NGUYỆT



Nghề trồng hoa mang lại thu nhập cao cho người dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

# Chủ động phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 dịp Tết Nguyên đán

Trong đây, quốc lộ 10 đoạn từ km75+800 qua địa phận xã Đông Các (Đông Hưng) đến km80+200 qua địa phận xã Đông Xuân (Đông Hưng) nhỏ hẹp, không có lề đường, có nhiều điểm giao cắt. Những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán, đoạn đường này thường xảy ra ùn tắc, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trên đoạn đường này có 9 nút giao có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Năm 2020, từ nguồn vốn chi hoạt động sự nghiệp kinh tế được Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành hai gói thầu xử lý điểm đen tại nút giao thông trên quốc lộ 10 đoạn từ km78+800 đến km80 thuộc địa phận xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) và xử lý điểm đen tại nút giao thông trên quốc lộ 10 đoạn từ km76+600 đến km77+200 thuộc địa phận xã Đông Động (Đông Hưng). Đến nay, cả hai gói thầu trên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Đại úy Lê Công Hải,

Trưởng Công an xã Đông Các cho biết: Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Các có chiều dài hơn 1km, từ ngã ba đường tránh thị trấn Đông Hưng đến địa phận xã Đông Động. Quốc lộ 10 hiện nay đang đứng trước nguy cơ quá tải do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn xã, Công an xã đã chủ động xây dựng phương

án, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện), Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng cấm chốt chỉ huy, hướng dẫn, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Công an xã cũng thường xuyên duy trì việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Trung tá Đỗ Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Đội đã xây dựng kế hoạch, phân công tổ công tác tuần tra lưu động liên tục trên tuyến, dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10, chủ các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không để chướng ngại vật, hàng hóa lấn chiếm lòng,

lề đường; không dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông; kịp thời phát hiện, giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên đường, không để cản trở, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn, điều hành của người thi hành công vụ khi xảy ra ùn tắc giao thông. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các điểm phức tạp, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, làm nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Trường hợp ùn tắc giao thông không nghiêm trọng, phạm vi hẹp do mật độ phương tiện tăng, các tổ công tác phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện việc hướng dẫn, điều tiết giao thông để giải tỏa ùn tắc. Trong trường hợp cần thiết thì phối hợp với công an các huyện, lực lượng công an xã, tổ tự quản an toàn giao thông tại địa phương để giải quyết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

PHẠM HÙNG



Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên quốc lộ 10.

## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH Đạt doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng

Đó là một trong những thành tích nổi bật được Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) thông tin tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2020 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Tân Đề đã chỉ đạo triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị sản xuất đạt 1.900 tỷ đồng; sản xuất, xuất khẩu 9 triệu sản phẩm; doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 15.000 lao động với thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 215 tỷ đồng; ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện 26 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Công ty đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Năm 2020, Đảng ủy đã lựa chọn, giới thiệu 155 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 71 đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức; tổ chức kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hiện Đảng bộ Công ty có 136 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, có 1 chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 97 đảng viên hoàn thành



Công ty Tân Đề bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho 15.000 lao động.

khả năng năm 2020 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Tân Đề đã chỉ đạo triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị sản xuất đạt 1.900 tỷ đồng; sản xuất, xuất khẩu 9 triệu sản phẩm; doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 15.000 lao động với thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 215 tỷ đồng; ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện 26 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Công ty đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Năm 2020, Đảng ủy đã lựa chọn, giới thiệu 155 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 71 đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức; tổ chức kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hiện Đảng bộ Công ty có 136 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, có 1 chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 97 đảng viên hoàn thành

khả năng năm 2020 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Tân Đề đã chỉ đạo triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị sản xuất đạt 1.900 tỷ đồng; sản xuất, xuất khẩu 9 triệu sản phẩm; doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 15.000 lao động với thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 215 tỷ đồng; ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện 26 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Công ty đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Năm 2020, Đảng ủy đã lựa chọn, giới thiệu 155 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 71 đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức; tổ chức kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hiện Đảng bộ Công ty có 136 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, có 1 chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 97 đảng viên hoàn thành

KHẮC ĐUẤN